



ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
และตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

ตามที่ได้มีประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ โดยรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่
๓ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้น กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ประกาศตามข้อมูล
และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม
และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร
สอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติ
ที่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

สำหรับผู้ที่มีสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ และชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๒๑.๐๐ น. ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบ
ตามประกาศนี้ หรือประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัครสอบ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบ ให้นำหลักฐานบัตรประจำตัว
ประชาชนและหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ส่วนสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่า
เป็นผู้สมัครสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดำเนินการดังกล่าว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

พันตำรวจตรี

(สุรียา สิงห์กลม)

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ